

HỘI LHPN TỈNH ĐIỆN BIÊN
BAN THƯỜNG VỤ

6032
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1091/BTV-TG

Điện Biên, ngày 17 tháng 11 năm 2020

V/v: Đề nghị báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2020.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 1113/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” trên địa bàn tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Đề án 938);

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-BTV, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Điện Biên về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Đề án 938) năm 2020.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện Đề án 938/QĐ-TTg báo cáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Điện Biên đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo nhiệm vụ phân công xây dựng báo cáo kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án 938/QĐ-TTg trên địa bàn. (Theo đề cương gửi kèm công văn này).

Báo cáo gửi bằng văn bản về Hội LHPN tỉnh - cơ quan chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh trước ngày 26/11/2020, bản điện tử theo địa chỉ bantgdb@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban điều hành đề án Trung ương theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Hội;
- Lưu: VT, TG.



Mào Thị Bạ



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Kết quả 03 năm (2018-2020) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

III. KẾT QUẢ 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. **Nhiệm vụ 1:** Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ (*trong đó chú trọng phát hiện, xây dựng điển hình tốt, cách làm hiệu quả nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ để truyền thông, nhân rộng*).

2. **Nhiệm vụ 2:** Xây dựng, chủ trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.

3. **Nhiệm vụ 3:** Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết một số vấn đề xã hội có liên quan

4. **Nhiệm vụ 4:** Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội; nghiên cứu, đề xuất chính sách; giám sát việc thực thi pháp luật về các chủ đề của Đề án.

5. **Nhiệm vụ 5:** Quản lý, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Đề án.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

(Theo Phụ lục gửi kèm)

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Kết quả nổi bật, khó khăn, hạn chế)

VI. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (Với Ban điều hành đề án Trung ương, với UBND tỉnh)

Phụ lục số hiệu kèm theo Báo cáo 03 năm thực hiện Đề án 938

Mục tiêu hàng năm theo QĐ	Kết quả 03 năm thực hiện			Giải thích	
	Nội dung	Số hiệu đạt được			
		Năm 2018	Năm 2019		Năm 2020
123.000 hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong sản xuất, chế biến, tiêu dùng thực phẩm đảm bảo an toàn; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.	1. Số hội viên, phụ nữ được cung cấp thông tin, kiến thức về các nội dung Đề án				Là số lượng hội viên, phụ nữ tại địa phương được cung cấp thông tin, kiến thức về một trong những nội dung: giáo dục làm cha mẹ; an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới; rèn luyện phẩm chất đạo đức; kiến thức pháp luật
80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về các nội dung của đề án nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội	2. Số cán bộ chuyên trách của cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết				Là những người đang đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến nội dung can thiệp của Đề án, bao gồm cả cán bộ quản lý và chuyên môn thuộc Hội LHPN và các ngành tham gia triển khai Đề án (đã được phân công trong Kế hoạch 1113/KH-



<p>Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được 520 phụ nữ thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, có nguy cơ vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyên biến tích cực về hành vi, góp phần tăng số phụ nữ chấp hành pháp luật và giảm số phụ nữ vi phạm pháp luật</p>	<p>một số vấn đề xã hội</p> <p>Trong đó: - CB HPN - CB các ngành</p> <p>3. Tổng số cán bộ chuyên trách</p> <p>Trong đó: - CB HPN - CB các ngành</p> <p>4. Số phụ nữ thiếu kiến thức, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật được tuyên truyền, vận động, hỗ trợ</p> <p>5. Số phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống</p>			<p>UBND ngày 04/8/2018 của UBND tỉnh)</p>
<p>Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được 520 phụ nữ thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, có nguy cơ vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyên biến tích cực về hành vi, góp phần tăng số phụ nữ chấp hành pháp luật và giảm số phụ nữ vi phạm pháp luật</p>	<p>Trong đó: - CB HPN - CB các ngành</p> <p>3. Tổng số cán bộ chuyên trách</p> <p>Trong đó: - CB HPN - CB các ngành</p> <p>4. Số phụ nữ thiếu kiến thức, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật được tuyên truyền, vận động, hỗ trợ</p> <p>5. Số phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống</p>			<p>Bao gồm cả tuyên truyền, vận động, hỗ trợ về kiến thức, tinh thần, vật chất</p>
<p>Ít nhất 64.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia</p>	<p>phòng, chống</p>			<p>Phụ nữ tại địa phương tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến</p>

<p>đình sản sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực.</p>	<p>BLGD, bạo lực giới</p>		<p>thực về phòng, chống BLGD</p> <p>Là số vụ việc bạo lực gia đình được phụ nữ thông báo, tố giác đến cơ quan chức năng, không nhất thiết người tố giác là nạn nhân của bạo lực.</p>
<p>100% các cấp Hội lên tiếng kịp thời nhằm hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng là phụ nữ và trẻ em trong các vụ việc mua bán, xâm hại, bạo lực nghiêm trọng xảy ra với phụ nữ và trẻ em (nếu có) trên địa bàn tỉnh.</p>	<p>7. Số vụ việc xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em được các cấp Hội (huyện, xã) lên tiếng bảo vệ</p>		<p>Vụ việc xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được Hội Phụ nữ lên tiếng, bảo vệ, bao gồm cả việc thể hiện quan điểm Hiệp trên phương tiện thông tin đại chúng, gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.</p>
<p>Mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giám sát giải quyết một số vấn đề xã hội trên địa bàn.</p>	<p>8. Số ý kiến của các cấp Hội được cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết</p> <p>9. Số xã/phường xây dựng được ít nhất 01 mô hình</p>		



<p>10. Số mô hình điểm được xây dựng</p>		
<p>11. Số mô hình được nhân rộng trong năm</p>		
<p>12. Số chính sách được đề xuất dựa trên bằng chứng hoạt động mô hình (nếu có)</p>		<p>Đề xuất chính sách dựa trên kết quả của mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ do Hội Phụ nữ xã/phường/thị trấn xây dựng, vận hành và nhân rộng.</p>